

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๑๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรชาน รอง ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ รอง ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ตามนโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้สรุปรวมแนวทางในการดำเนินการรวมอยู่ในเนื้อเพลง “ตำรวจหัวใจประชาชน” จึงให้ น., ภ.๑-๙, ก., ทท. และ ปส. จัดกิจกรรมเสริมการปฏิบัติ หากมีโอกาส โดยเปิดเพลงหลังการเคารพธงชาติ เข้า-เย็น เพื่อให้ข้าราชการ ตำรวจได้รับฟัง จดจำแนวทางตามเนื้อเพลงไปประพฤติปฏิบัติต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (www.saranitet.police.go.th)</p> <p>๒. ให้ น., ภ.๑-๙, ก., สตม. และ ทท. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตาม ยุทธการ “ชุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำเมื่อน่าอยู่” ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลา ปฏิบัติเมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ให้ประชาชนทราบตามช่องทางที่เห็นว่า เหมาะสม แล้วรายงานให้ประธานทราบผ่าน สยศ.ตร.</p> <p>๓. ให้ สยศ.ตร. ติดตามรวบรวมข้อมูลจังหวัดที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ที่มี ความรุนแรง โดยเฉพาะสถานีตำรวจที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว โดย สรุปรายงานให้ ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร.(ปป), ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป) ที่รับผิดชอบพื้นที่ ทราบโดยด่วน</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ก., ทท. และ ปส.</p> <p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ก., สตม., สยศ.ตร. และ ทท.</p> <p>ผบช.สยศ.ตร.</p>
<p>พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.</p>	<p>๔. จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ใน พื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งมีประชาชน ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งการให้ความ ช่วยเหลือในทันที ในลักษณะจิตอาสา โดยการเข้าช่วยเหลือนั้นให้มีสัญลักษณ์ ตำรวจแสดงออกอย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านดีให้แก่สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และในระหว่างนี้ยังมีการแจ้งเตือนของกรมป้องกันสาธารณภัย จึงให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม ฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ความ เคลื่อนไหวการเกิดสาธารณภัยต่างๆ เนื่องจากอาจจะจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตก สะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากขึ้นอีก</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙ , ตชด.</p>

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.	๕. ผบ.ตร. ได้มีบันทึกสั่งการ กำชับการใช้รถราชการ เนื่องจากพบว่ามีการใช้รถราชการตำรวจนำรถราชการไปใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการนำไปใช้เป็นการส่วนตัว นำไปจอดในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม นำไปเก็บรักษา หรือนำไปจอดที่บ้านพักโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงกำชับการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำกับดูแลการใช้รถราชการในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด และออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ ดูแล บำรุงรักษารถราชการทุกคันให้เรียบร้อย และได้มอบหมายให้ จต., รอง ผบช., รอง ผบก. ที่รับผิดชอบงาน จต. ทุกหน่วยสุ่มตรวจสอบการใช้รถราชการ หากตรวจพบข้อบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงาน ตร. ทราบผ่าน วน. ตามวงรอบที่กำหนด	ทุกหน่วย

พ.ต.อ.

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.

(ภูบาล ทัฬหจันทร์)

รอง ผบก.สบส.